

NGÀNH Y TẾ NINH BÌNH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂM SÓC BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

Thời gian vừa qua, dù dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế, song ngành y tế Ninh Bình đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh chủ động tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế theo tiến độ; triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch; duy trì hoạt động khám chữa, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ nhân dân trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành Y tế. Kết quả, bộ máy tổ chức ngành Y tế được củng cố, kiện toàn, tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được rà soát; số lượng đầu mối giảm (từ 32 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế giảm còn 23); hiệu quả hoạt động các đơn vị ngày càng nâng lên.

Mặc dù phải “căng mình” cùng toàn ngành trong công tác phòng chống dịch, song chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn ngành được duy trì và không ngừng được cải thiện. Điểm trung bình đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế có những bước tiến bộ đáng kể tăng từ 2,78 điểm (năm 2015) lên 3,11 điểm (năm 2020).

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tăng cường triển khai áp dụng kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị, trong đó có các kỹ thuật mũi nhọn như: can thiệp phình mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hoá xoá nên; phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng; lọc máu liên tục, lọc máu huyết tương; phẫu thuật cắt nang ống mật chủ, dẫn lưu dịch ổ bụng, màng phổi dưới sự dẫn dắt của siêu âm... Việc triển khai các kỹ thuật trên đã tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn tiếp cận

dịch vụ y tế chuyên sâu, không phải chuyển tuyến, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh, ngành Y tế Ninh Bình đã tập trung, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư mua sắm các trang thiết bị, tăng cường công tác đào tạo thông qua các hình thức đa dạng (trực tiếp, trực tuyến, cầm tay chỉ việc...) và thông qua đề án lớn như: Đề án Khám chữa bệnh từ xa (kết nối 11 bệnh viện và các Trung tâm y tế trên địa bàn với 13 bệnh viện tuyến trên; Đề án 1816... từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân lực y tế.

Bên cạnh cải thiện chuyên môn, sở Y tế Ninh Bình còn rất quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hạn chế mức thấp nhất, không để xảy ra vụ việc gây bức xúc cho người bệnh; tổ chức ký cam kết thực hiện giữa lãnh đạo đơn vị với lãnh đạo khoa phòng và lãnh đạo khoa phòng với từng cán bộ, nhân viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định kỳ đo lường sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công theo bộ công cụ Bộ Y tế ban hành...

Song song với công tác khám chữa bệnh, hệ thống y tế dự phòng đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Các chương trình mục tiêu y tế dân số như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, dân số kế hoạch hóa

gia đình, phòng chống bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, an toàn thực phẩm... tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đặc biệt với sự xuất hiện của biến thể Delta trong năm 2021 ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe và sự an toàn người dân. Ngành Y tế Ninh Bình đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh và trực tiếp tham gia cùng các cấp, ngành và địa phương triển khai các giải pháp chống dịch đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, công tác rà soát, truy vết, quản lý theo dõi các đối tượng nghi ngờ, đối tượng nhập cảnh, đối tượng có tiền sử dịch tễ, đối tượng từ vùng dịch về; công tác rà soát đối tượng tiêm vắc xin... được triển khai hiệu quả, an toàn. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không để lan rộng trong cộng đồng. Thời gian tới, Ninh Bình tập trung triển khai các giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn; chuẩn bị tốt các năng lực ứng phó với dịch thông qua việc xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế theo từng cấp độ dịch... tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, thích ứng với trạng thái bình thường mới./.

Đinh Đình



Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn